
sþ. 639. Fyrirspurn [356. mál]
til menntamálaráðherra um framtíð rásar tvö.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Er rás tvö hjá Ríkisútvarpinu ætlað að vera í samkeppni við útvarpsstöðvar í einkaeign?


